

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	<b>โพสต์ทูเดย์</b>	<b>61228888</b>
Date 17 ก.ค. 2561	Page : A3	No :

# ปตท.สผ. ทิ้งแหล่งมอหนทารา

โพสต์ทูเดย์ - ปตท.สผ. ขายแหล่งขุดเจาะน้ำมันมอหนทาราทั้งหมดประมาณ 11,715 ล้านให้เจด สโตน เอนเนอร์ยีภายในนี้

**A3** นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (แอมเมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาขายแหล่งมอหนทารา ในสัดส่วน 100% ให้กับบริษัท เจด สโตน เอนเนอร์ยี (อีเกิ้ล) พีทีวาย โดยมีมูลค่าการขาย 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,435 ล้านบาท คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นภายในปี 2561 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการปรับมูลค่าการซื้อขาย เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินธุรกิจก่อนที่สัญญาจะมีผลสมบูรณ์

นอกจากนี้ ปตท.สผ. อาจมีการรับรู้มูลค่าการขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 160 ล้านดอลลาร์ หรือ 5,280 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบ ความสามารถในการผลิต และการพัฒนาแหล่งในอนาคต

ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายแหล่งมอหนทารา รวมถึงได้รับการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) และ National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเลียมทางทะเลของออสเตรเลีย

“การขายมอหนทาราเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุนของ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในด้าน Refocus โดยจะเน้นการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง มีต้นทุนและความเสี่ยงต่ำ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองและสร้างการเติบโตให้กับบริษัท” นายสมพร กล่าว แหล่งมอหนทาราตั้งอยู่นอกชายฝั่งประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ในอัตรา 7,694 บาร์เรล/วัน เมื่อปี 2552 ได้เกิดไฟไหม้แหล่งขุดเจาะดังกล่าวสร้างความเสียหาย 1.14 หมื่นล้าน

บาท และได้รับเงินค่าประกัน 8,500 ล้านบาท ต่อมาถูกรัฐบาลอินโดนีเซียฟ้อง 6.9 หมื่นล้านบาท กรณีน้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอหนทาราจนกลุ่ม

ปตท.ชะลอการลงทุนใหม่ในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ รายงานขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการสอบสวนโดยการเปิดเผยของนายมาร์ติน เฟอร์กูสัน รวบรวมพยานหลักฐานและพลังงานออสเตรเลียระบุว่า เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในมอหนทาราบังชี้ว่าเป็นผลจากความล้มเหลวของผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน แต่รายงานผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่มีกระทบที่มีนัยสำคัญต่อชายหาดและชายฝั่งออสเตรเลีย

ราคาหุ้น PTTEP ปิดที่ 135 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือลดลง 0.37% ■